



# กรุงเทพประกันภัยบุกตลาดเวียดนาม

โพลด์ทูเดย์ - กรุงเทพประกันภัยขยายตลาดเวียดนาม อินโดนีเซีย ให้บริการคุ้มครองความเสี่ยงนักธุรกิจไทย เผยศักยภาพการเติบโตสูง

นายพนัส ธีรวัณชัยกุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (MOU) กับบริษัท เบ้าเวียด อินซัวร์นซ์ คอร์ปอเรชั่น (Baoviet Insurance



พนัส ธีรวัณชัยกุล

Corporation) ในการขยายบริการประกันภัยสำหรับลูกค้าของทั้งสองบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในไทยและเวียดนาม เพื่อรองรับนักลงทุนไทยที่เข้าไปทำธุรกิจและเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ในเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ธนาคารกรุงเทพเข้าไปทำธุรกิจในเวียดนาม ก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามมาใช้บริการ โดยเฉพาะบริการสินเชื่อ ซึ่งเราจะเข้าไปให้บริการประกันภัยกับลูกค้ากลุ่มนี้ แต่เราไม่สามารถรับประกันภัยโดยตรงได้ ต้องหาพันธมิตรเข้ามารับงานให้ และส่งมาทำประกันภัยต่อกับบริษัทอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย” นายพนัส กล่าว

นายพนัส กล่าวว่า บริษัท กรุงเทพประกันภัย มีการแลกเปลี่ยนงานกับ

ทางเบ้าเวียดมาประมาณ 5 ปีแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการลงนามกันอย่างเป็นทางการ เพราะต้องการที่จะเข้าไปขยายงานรับประกันภัยในเวียดนามอย่างจริงจัง เพราะเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะเอื้อต่อการเติบโตด้านการลงทุนและส่งผลดีต่อธุรกิจประกันภัย

สำหรับบริษัท เบ้าเวียด เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในเวียดนาม ปัจจุบันมีส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยเป็นอันดับ 1 ในตลาดประกันภัย โดยปี 2560 ที่ผ่านมามีรายได้รวมกว่า 6,395 ล้านบาท เติบโตมากกว่า 2 เท่าของตลาดประกันภัย หรือกว่า 21.3% การจับมือกันครั้งนี้จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะเบ้าเวียดสามารถส่งงานประกันภัยต่อมาที่บริษัท กรุงเทพประกันภัยได้ จากการที่บริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ เครดิตเรตติ้งระดับ A- ถือว่าเป็นบริษัทประกันภัยไทยที่ได้เรตติ้งสูงสุด แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีเบี้ยประกันภัยต่อจากเวียดนามเข้ามาเท่าไร ต้องขอข้อมูลประมาณ 1 ปี ถึงจะประมาณการได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายงานรับประกันภัยในอินโดนีเซีย โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยท้องถิ่น เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนไทยที่เข้าไปทำธุรกิจหรือลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อินโดนีเซีย ทั้งนี้ 6 เดือนแรก บริษัท กรุงเทพประกันภัย มีเบี้ยรับรวม 8,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7,978 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1,287 ล้านบาท ■